



**Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
ỦY THÁC CHO
MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU
TRONG NĂM 2022**

THÁNG GIÊNG

Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo; xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em trong gia đình nhân loại.

THÁNG HAI

Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến.

Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến, cảm ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại.

THÁNG BA

Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học.

Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

THÁNG TƯ

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe

Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo nhất; xin cho họ được hỗ trợ đầy đủ bởi chính quyền và những cộng đồng địa phương.

THÁNG NĂM

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống đời sống viên mãn; xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.

THÁNG SÁU

Cầu cho các gia đình

Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới; xin cho họ diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều kiện, cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường nhật.

THÁNG BẢY

Cầu cho người cao tuổi

Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.

THÁNG TÁM

Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ

Chúng ta cầu nguyện cho những hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ; giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin cho họ tìm ra những cách thức để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

THÁNG CHÍN

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình

Chúng ta cầu nguyện để án tử hình, là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ trong mọi quốc gia.

THÁNG MƯỜI

Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người

Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng; xin cho Giáo Hội là một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và chào đón mọi người, luôn sống trong bầu không khí hiệp hành.

THÁNG MƯỜI MỘT

Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ

Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

THÁNG MƯỜI HAI

Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang hiến thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.

Vatican, ngày 9 tháng Giêng năm 2021

Phanxicô